

KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI...

(Tiếp theo trang 1)

lũ, bão; đánh giá vật tư dự trữ PCTT trên địa bàn. Toàn tỉnh phân loại được 43 trọng điểm xung yếu đê, kè, cống, trong đó xác định 3 trọng điểm cấp tỉnh, 40 trọng điểm cấp huyện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và phê duyệt xong 3 phương án bảo vệ trọng điểm 1 và phương án hộ đê toàn tuyến tỉnh Thái Bình năm 2022. Các huyện, thành phố đã thành lập ban chỉ huy PCTT và TKCN, lập kế hoạch chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện PCTT và TKCN. Toàn tỉnh đang triển khai thi công 22 dự án đê, kè, cống, trong đó có 8 dự án nâng cấp, cải tạo mặt đê, 6 dự án nâng cấp, cải tạo kè, 8 dự án xây mới cống qua đê. Các dự án đều bảo đảm tiến độ thi công theo yêu cầu và đã xây dựng, phê duyệt phương án bảo vệ công trình đang thi công trong mùa mưa, lũ, bão.

ngành và Phát triển nông thôn bố trí kinh phí trung hạn, các nguồn vốn vay nước ngoài để đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng PCTT, xử lý các công trình trọng điểm cấp bách; cho phép hạ thấp cao trình đê tả, hữu Trà Lý thuộc địa phận thành phố Thái Bình phục vụ triển khai dự án chỉnh trang đô thị hai bên bờ sông Trà Lý; điều chỉnh nân tuyến một số tuyến đê, nâng cấp tuyến đê bồi thành đê chính để bảo vệ khu dân cư tập trung phía ngoài đê và mở rộng diện tích đất canh tác như: tuyến đê bồi qua các xã Bình Thanh, Bình Định, Hồng Tiến (Kiến Xương); đê tả Trà Lý đoạn K2+900-K7 huyện Hưng Hà nhằm mở rộng diện tích bảo vệ, diện tích sản xuất, tăng quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Kiểm tra thực địa tại tuyến đê bồi đoạn qua xã Bình Thanh (Kiến Xương), đê Trà Lý thuộc địa phận thành phố Thái Bình, đê tả Trà Lý đoạn qua xã Hồng Minh (Hưng Hà), đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp,



Các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh kiểm tra thực địa tại đê Trà Lý đoạn qua thành phố Thái Bình.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị và chủ động trong công tác PCTT và TKCN của Thái Bình. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường công tác PCTT theo định

hướng chung của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT; chủ động rà soát, đánh giá các trọng điểm xung yếu để có phương án bảo vệ. Thống nhất với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng và các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trong thời gian tới.

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

chặt chẽ, bảo đảm các quy định của trung ương và phù hợp với tình hình của tỉnh, tổ chức tiêm vắc-xin, điều trị cho các ca mắc Covid-19 trên địa bàn. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo bảo đảm an toàn, linh hoạt, phù hợp với công tác phòng, chống dịch. Sở Khoa học và Công nghệ chủ động triển khai thực hiện tốt các hoạt động ứng dụng công nghệ, hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển trí tuệ, triển khai hệ thống truy

xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, quản lý khoa học, nghiệm thu các đề tài, sáng kiến cấp tỉnh, do lường bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, bảo vệ hành lang đê biển, môi trường đã tham mưu UBND tỉnh xử lý một số doanh nghiệp gây

ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh được nhân dân và dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, đơn vị đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của ngành, đơn vị trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo giai đoạn 2021 - 2026 nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác khoa giáo trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các ngành, đơn vị trong thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nhằm tạo cơ sở, tiền đề triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, đơn vị. Bảo đảm các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện các công việc đạt hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2022: Học

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh, hạnh phúc. Chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị. Các ngành, đơn vị trong khối chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của trung ương trên lĩnh vực khoa giáo bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định.

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

nông dân nông nghiệp, câu lạc bộ nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã; triển khai các chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn lồng ghép vào các hội nghị, tập huấn, đào tạo hoặc sự kiện của các cấp hội nông dân trong tỉnh và hệ thống Buu điện tỉnh.

Thông qua hoạt động phối hợp, hội viên nông dân, các tổ hợp tác, hợp tác xã, kinh doanh có thể tham gia sản xuất, kinh doanh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, góp phần giúp người nông dân tiêu thụ nhanh nông

sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, giá thành ổn định.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao nội dung phối hợp giữa hai đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua việc tiêu thụ nông sản cho nông dân gặp nhiều khó khăn, nông sản xuất bán bị thương lái ép giá khiến hiệu quả sản xuất nông nghiệp không cao. Người nông dân còn hạn chế về công nghệ, nhất là

hoạt động quảng bá nông sản, chính vì vậy hoạt động phối hợp của hai đơn vị sẽ mở ra hướng đi mới giúp hội viên quảng bá, tiêu thụ nông sản, ổn định giá cho nông sản của nông dân. Đồng chí đề nghị thời gian tới Hội Nông dân tỉnh cần tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hàng hải thi đua lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao

của khách hàng, nhất là đối với những sản phẩm đưa lên sàn thương mại điện tử. Liên ngành sớm triển khai các nội dung đã ký kết từ toàn thể cán bộ, hội viên nông dân; thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong quá trình hoạt động để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp nông sản của hội viên nông dân có đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Quản triệt, triển khai các văn bản về công tác cán bộ

* Sáng ngày 8/4, Huyện ủy Đông Hưng tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quản triệt, triển khai các văn bản về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến nội dung Quy định số 03-QĐ/HU, ngày 4/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; Quy định số 04-QĐ/HU, ngày 4/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiêu chuẩn một số chức danh cán bộ diện đảng ủy xã, thị trấn quản lý; Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 74-KH/HU, ngày 4/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 năm 2022; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; Quy định số 02-QĐ/HU, ngày 16/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Hướng dẫn số 94-HD/BTCHU, ngày 4/4/2022 của Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.

Những nội dung quản triệt có nhiều điểm mới, vì vậy Huyện ủy Đông Hưng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải nghiêm cứu kỹ, khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng bộ, liên thông, công khai, minh bạch và chất lượng; lựa chọn được những cán bộ có trình độ, năng lực, có tâm, có tầm để đưa vào nguồn quy hoạch.

* Huyện ủy Kiến Xương vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các quyết định, quy định, kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy đã triển khai quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn một số chức danh cán bộ do đảng ủy xã, thị trấn quản lý; quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý giai đoạn 2022 - 2025; kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; hướng dẫn việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị nhằm giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm mục đích, yêu cầu và tiến độ chung trong toàn huyện.

TRU HIỆN - TRU THỦY

Thẩm định nông thôn mới nâng cao tại xã Chí Hòa

Sáng ngày 8/4, đoàn thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao tỉnh tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao tại xã Chí Hòa (Hưng Hà).

Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2014, xã Chí Hòa tiếp tục thực hiện 11 tiêu chí xã NTM nâng cao, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến nay, xã huy động nguồn kinh phí trên 50 tỷ đồng xây dựng NTM và NTM nâng cao, trong đó nhân dân đóng góp 9 tỷ đồng. Hiện nay, 100% đường giao thông trục xã, trục chính các thôn, đường nhánh cấp I và các tuyến đường trục chính nội đồng đều được cứng hóa. Xã cũng quy hoạch 7 vùng sản xuất để thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu



Thẩm định tiêu chí số 3 về trường học tại Trường Mầm non Chí Hòa.

đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,085%.

Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định thống nhất xã Chí Hòa đã hoàn thành 11/11 tiêu chí NTM nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công

nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đoàn cũng đề nghị xã Chí Hòa tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư nâng cao các tiêu chí hướng đến xây dựng xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

THANH THỦY

Tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Sáng ngày 8/4, tại cảng cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh (Tiền Hải), Chi cục Thủy sản phối

hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lân, Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Tiền Hải tổ chức hội nghị tập huấn các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) cho các chủ phương tiện và ngư dân thuộc xã Nam Thịnh (Tiền Hải), xã Hồng Tiến (Kiến Xương) và

các chủ tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Cửa Lân. Tại hội nghị, các chủ tàu và ngư dân được cung cấp các thông tin về việc khai thác IUU; các hành vi vi phạm khai thác bất hợp pháp và các mức xử phạt; các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp. Cũng tại hội nghị, cán bộ Chi cục Thủy sản đã thông tin cho chủ tàu, ngư dân những nội dung thay đổi, bổ sung trong mẫu nhật ký khai thác thủy sản cho các chủ tàu

NGÂN HUYỀN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

đã góp phần hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh...

Thông qua hội nghị nhằm lắng nghe ý kiến khách hàng, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp, tập trung phát triển và ứng dụng sâu rộng các tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác quản lý điều hành, kinh doanh. Đồng thời, ngành điện luôn tận tâm, tận lực, cố gắng hết mình để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu cũng như kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân, đồng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ Hạ ngầm lưới điện 14 tuyến phố chính

Hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Thái Bình "không dây", thời gian qua, Điện lực thành phố đã triển khai thực hiện dự án nâng cao hiệu quả lưới điện trung, hạ áp khu vực thành phố Thái Bình với chiều dài 19km tuyến cáp ngầm 0,4kV tại 14 tuyến phố.

Để đáp ứng tiến độ thi công cũng như hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, toàn bộ hệ thống dây dẫn điện, cáp viễn thông đã được chỉnh trang, hạ ngầm. Hệ thống tủ đựng công tơ điện của từng gia đình được đầu nối vào tủ điện chung dưới mặt đất theo quy chuẩn, bảo đảm an toàn. Đến nay, Điện lực thành phố đã ngầm hóa lưới điện 8 tuyến phố, đang tiếp tục thi công 6 tuyến phố còn lại. Quá trình thực hiện bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, an toàn thông tin và an toàn lưới điện, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị trên các tuyến phố chính của thành phố. Việc ngầm hóa lưới điện giúp nâng cao độ tin cậy, ổn định, chất lượng trong công tác quản lý vận hành, hạn chế sự cố.

MINH NGUYỄN

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH Xử lý tiêu hủy 261 chai LPG không đủ điều kiện lưu thông

Sáng ngày 8/4, Hội đồng tiêu hủy tài sản (Cục Quản lý thị trường tỉnh) tiến hành tiêu hủy 261 chai khí gas (LPG). Đây là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm pháp luật bởi các hành vi: giả mạo nhãn hàng hóa; mua bán chai LPG và LPG khác không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường; mua bán khí không có giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí và một số hành vi khác. Sau khi lấy mẫu kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng, 2.524kg khí gas trong các chai LPG thu giữ đều đạt tiêu chuẩn chất lượng, Cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý bán với số tiền hơn 40 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Toàn bộ vỏ chai LPG do không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường nên được tiêu hủy bằng hình thức sơn xóa nhãn hiệu, đập bẹp vỏ chai không còn khả năng sử dụng và thu hồi phế liệu bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước. Quá trình xử lý tiêu hủy tang vật vi phạm được các thành viên Hội đồng tiêu hủy tài sản giám sát chặt chẽ bảo đảm đúng quy định của pháp luật, an toàn, vệ sinh môi trường.

KHẮC ĐUẤN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình) tuyển dụng cán bộ đợt 1 năm 2022, thông tin chi tiết như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tuyển dụng cán bộ chưa có kinh nghiệm: 03 cán bộ (trong đó: 01 chuyên viên Kế toán/GDV, 02 chuyên khách hàng)

II. Mô tả công việc và tiêu chuẩn các vị trí tuyển dụng:

Yêu cầu các ứng viên tham khảo và lựa chọn vị trí mong muốn tại [Trang tuyển dụng của Vietcombank](#).

III. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ tuyển dụng:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 15/04/2022.

2. Hình thức nhận hồ sơ: Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ:

<https://tuyendung.vietcombank.com.vn>

Sau khi tạo và nộp hồ sơ trực tuyến, thí sinh scan các giấy tờ sau sang định dạng pdf hoặc doc-docx, để đính kèm.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật khai trong giai đoạn 06 tháng gần nhất có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Bản sao các văn bằng và bằng điểm (không cần công chứng/chứng thực);
- Giấy chứng nhận sức khỏe trong thời gian 06 tháng gần nhất;
- 02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ); (Ứng viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ bản giấy có công chứng/chứng thực khi Vietcombank yêu cầu hoặc khi có thông báo ứng viên được vào vòng Phỏng vấn).

IV. Lưu ý:

- Vietcombank chỉ nhận hồ sơ ứng viên tốt nghiệp Đại học hệ tập trung chính quy/liên kết (không bao gồm hệ liên thông, đại học, văn bằng 2, vừa học vừa làm) của các trường đại học theo quy định của Vietcombank. Đào tạo Thạc sĩ trở lên chỉ là tiêu chí ưu tiên.
- Thí sinh cần đính kèm tài liệu chứng minh, trường hợp không có căn cứ đánh giá thì Vietcombank có quyền loại hồ sơ.

- Thí sinh chỉ nộp vào 01 vị trí tại một Chi nhánh tại đợt tuyển dụng tập trung (trường hợp ứng viên nộp đồng thời 02 Chi nhánh, Vietcombank được quyền loại hồ sơ thí sinh khỏi đợt tuyển dụng này).

- Vietcombank được quyền lựa chọn hồ sơ để mời ứng viên nổi trội tham gia các vòng tuyển dụng;

- Thời gian thi dự kiến: Tháng 04/2022;

- Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị và khai báo hồ sơ bằng tiếng Việt;

- Ứng viên tải về **Phiếu dự tuyển**, điền thông tin và đính kèm vào phần "Sơ yếu lý lịch/CV".

Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Trường hợp Vietcombank phát hiện hồ sơ đăng ký của thí sinh không chính xác, trung thực, kết quả của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Số điện thoại liên hệ hỗ trợ tại Vietcombank Thái Bình 0983.377.722/0946.244.068

Vietcombank Thái Bình trân trọng thông báo!